



ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ประธานศาลฎีการ่วมเป็นประธานเปิดการประชุมทิศทางของนโยบายยาเสพติดโลก  
ภายหลังการประชุม UNGASS (2016)  
กับการพิจารณาทบทวนกฎหมายและการตีความของไทยเกี่ยวกับยาเสพติด



เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุมทิศทางของนโยบายยาเสพติดโลกภายหลังการประชุม UNGASS (2016) กับการพิจารณาทบทวนกฎหมายและการตีความของไทยเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานทูต และกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ในการนี้ ประธานศาลฎีกาให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางของนโยบายยาเสพติดโลกภายหลังการประชุม UNGASS (2016) กับการพิจารณาทบทวนกฎหมายและการตีความของไทยเกี่ยวกับยาเสพติด การประชุมดังกล่าวเป็นการขยายผลการนำเสนอของวิทยากรจากการประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดในปี 2016 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุม รวมถึงการนำเสนอข้อมูลจากศาลยุติธรรมที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบ และจะเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของสารกระตุ้นในกลุ่ม ATS ตลอดจนได้ทราบทิศทางของนโยบายยาเสพติดโลก เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไปปรับใช้กับการกิจของแต่ละหน่วยงานได้ต่อไป

/สำนักงาน..

## สำนักงานศาลยุติธรรมเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ทำหน้าที่พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1



เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีนายสีบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการจากศาลสูงศาลในกรุงเทพมหานคร ศาลชำนาญพิเศษ หน่วยงานในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ภาค 2 ภาค 5 และภาค 6 และกลุ่มศาลแรงงาน รวมจำนวน 300 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มทักษะการให้บริการต้อนรับประชาชน และให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมโครงการว่า การเป็นพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรง เพราะผู้ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมมีภารกิจงานประจำอยู่แล้ว แต่พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นด่านแรกในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรศาลยุติธรรมยังคงเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เพราะการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มแข็งของบุคลากรศาลยุติธรรมทุกคน ประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลแล้วแต่มีความทุกข์ ดังนั้น พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น ต้องต้อนรับประชาชนด้วยไมตรีจิต เพื่อลดความทุกข์และกังวลให้แก่ผู้มาศาล ขอให้พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมทุกคนมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ เมื่อสวมใส่เครื่องแบบสีฟ้าขอให้เต็มที่กับการให้บริการประชาชน

### ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล”

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “คุยกันนอกศาล” ออกอากาศทางสถานีวิทยุรัฐสภา F.M. 87.5 MHz ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เป็นการนำเสนอเรื่อง “ระบบชะลอฟ้อง ดีจริงหรือ” โดยนายดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา